



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ มีประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ
ไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ขอแจ้งให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
โดยทั่วกัน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ในการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ยึดถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุดในการ
ดำเนินการคัดเลือกบุคคล โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จะต้อง
ถูกดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย โดยไม่มีการละเว้น

๒. ห้ามมิให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการคัดเลือก เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนา
เป็นการกวดวิชา เก็งข้อสอบ จัดทำเอกสารจำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใด ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยเด็ดขาด

/มีการแต่งตั้ง...

๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบ ควบคุมดูแลมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องข้องกับการคัดเลือกเข้าไปในสนามสอบ ตรวจสอบความเคลื่อนไหวบริเวณอาคารสอบและห้องสอบ ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณจุดสำคัญดังกล่าวก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

๔. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะต้องเตรียมเอกสารแสดงตัวผู้เข้าสอบ (บัตรประจำตัวผู้สมัคร เข้ารับการคัดเลือก และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้) อุปกรณ์ทำข้อสอบ (ปากกา ดินสอ ๒ B หรือ ๒ B ขึ้นไป ยางลบ และกบเหลาดินสอ) ไปเพื่อทำการสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และจะต้องฝนรหัสหมายเลขแบบทดสอบและลงมือทำแบบทดสอบด้วยดินสอ ๒ B หรือ ๒ B ขึ้นไป เท่านั้น

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำกระเป๋าหรือ ซองเอกสาร คู่มือหรือตำราต่าง ๆ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปในบริเวณอาคารสอบและห้องสอบ

๖. ห้ามผู้เข้าสอบใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะ ห้ามสวมเสื้อคลุม ห้ามสวมถุงน่อง ห้ามสวมถุงเท้าและรองเท้าเข้าห้องสอบ เพื่อป้องกันการชุกซ่อนเครื่องมือที่ใช้ในการทุจริต และเพื่อความสะอาด ในการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ขอแจ้งให้ทราบว่า การดำเนินการคัดเลือก ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๗. หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้ในครั้งนี้ โดยเรียกรับประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสอบ ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจแหล่งข่าวหรือข้อมูล หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าวหรือพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต สามารถแจ้งข้อมูลโดยตรงได้ที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕ ๓๕๖ ๑๕๑ ต่อ ๑๐๖ เพื่อจักได้ตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมาย อนึ่ง ผู้เข้าสอบพึงตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้น หากผู้ใดกระทำการทุจริตจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและจะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายยงศักดิ์ เขาวนุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑